

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินของบริษัทประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการวัดมูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
<p>การวัดมูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย อ้างอิง หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.5 (นโยบายการ บัญชี) และหมายเหตุข้อ 14 (การเปิดเผยข้อมูลใน งบการเงิน)</p> <p>หนี้สินจากสัญญาประกันภัยจำนวน 17,701 ล้านบาท ประกอบไปด้วยสององค์ประกอบหลัก ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">1. สำรองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities) ประกอบด้วย สำรองค่าสินไหมที่ได้รับรายงาน แล้วแต่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) ค่าสินไหม ทดแทนค้างจ่าย (Claim payables) และสำรองค่า สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (Claim incurred but not reported: IBNR) รวมถึง สำรองค่าจัดการสินไหมและค่าจัดการสินไหมค้าง จ่าย (Claim handling reserve and payable)2. สำรองเบี้ยประกันภัยที่เรียกว่าสำรองเบี้ยประกันภัย ที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	<p>การปฏิบัติตามตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสำรองค่า สินไหมทดแทนได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">• ทำความเข้าใจกระบวนการควบคุมในการประเมินและ อนุมัติคุณสมบัติของผู้สำรวจภัย และรวบรวมเอกสาร การอนุมัติผู้สำรวจภัยรายใหม่ระหว่างปีเพื่อใช้เป็น หลักฐานการตรวจสอบ• ประเมินและทดสอบสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันภัยหลัก (Core Insurance System) ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและส่งผ่านข้อมูล ไปยังระบบบัญชี• ประเมินและทดสอบประสิทธิผลของการออกแบบการ ควบคุมภายในที่สำคัญในกระบวนการจัดการสินไหมและ กระบวนการตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทน โดยตรวจ เอกสารหลักฐานในแต่ละกระบวนการควบคุมที่สำคัญใน การตั้งสำรองค่าสินไหมที่ได้รับรายงานแล้ว รวมถึงตรวจ กับเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท• ทำการสุ่มทดสอบสำรองค่าสินไหมที่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) จากระบบประกันภัยหลัก (Core Insurance System) เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าประมาณการสินไหม ทดแทนที่ระบุกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการ สำรวจภัย นอกจากนี้มีการสุ่มทดสอบรายการสำรองค่า จัดการสินไหม (Claim handling reserve) โดยตรวจสอบ กับใบแจ้งหนี้จากผู้สำรวจภัย

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการวัดมูลค่าสำรองค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจอย่างมาก และใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสำรองค่าสินไหมทดแทนซึ่งประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้

- 1) สำรองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities) จะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่รับแจ้ง โดยบริษัทได้จ้างผู้สำรวจภัยจากภายนอก (external surveyors) หรือใช้ผู้ชำนาญการภายในสำหรับสินไหมบางประเภทเพื่อประเมินค่าสินไหมจ่าย (Claim payments) ผู้บริหารบันทึกมูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนมาจากรายงานการประเมินของผู้สำรวจภัย
- 2) ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ("IBNR") ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับยอดสำรองนี้เนื่องจากวิธีที่ใช้ในการประมาณการมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการยอดที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ

การประมาณการ IBNR มีการใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญเนื่องจากขนาดและความไม่แน่นอนของหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว โดยการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวข้องกับการประมาณการจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ณ สิ้นปี แต่บริษัทยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย นอกจากนี้การรับประกันภัยบางประเภทต้องใช้เวลาในการตกลงความเสียหายซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดผลแตกต่างระหว่างการประมาณการหนี้สินในครั้งแรกกับค่าสินไหมที่ตกลงแล้วมากขึ้นตามไปด้วย

วิธีการตรวจสอบ

- ทำการทดสอบรายการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (Claim payables) และสำรองค่าสินไหมที่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) ที่มีสาระสำคัญต่อกำไรขาดทุนของบริษัท โดยตรวจค่าสินไหมทดแทนที่ตกลงแล้วกับรายงานการสำรวจภัย และเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหม และตรวจสอบสำรองค่าสินไหมที่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) กับรายการสำรวจภัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการทดสอบรายการสำรองค่าจัดการสินไหม (Claim handling reserve) โดยตรวจสอบกับใบแจ้งหนี้จากผู้สำรวจภัย
- ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน) เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการรายงาน
- ประเมินความเสี่ยงของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

การปฏิบัติงานตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้าเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ("IBNR") ได้แก่ ทำความเข้าใจกระบวนการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน และวิธีการตั้งสำรองตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทำการทดสอบการควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสินไหม และกระบวนการตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนและทำการทดสอบ ดังต่อไปนี้

- ประเมินประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุมภายในที่สำคัญในกระบวนการบันทึกค่าสินไหมและการตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากข้อมูลความเสียหายในอดีตเป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ข้าพเจ้าจึงได้ตรวจเอกสารหลักฐานในแต่ละกระบวนการควบคุมที่สำคัญในการตั้งสำรองค่าสินไหมที่ได้รับรายงานแล้ว ซึ่งจำนวนสำรองค่าสินไหมที่บันทึกในงบการเงินผ่านการตรวจกับเอกสารที่เกี่ยวข้องและการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของบริษัท

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

การวัดมูลค่าของ IBNR ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูล และสมมติฐานที่นำมาใช้ ซึ่งมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจในเรื่องของเหตุการณ์ในอนาคต ทั้งข้อมูลภายในและภายนอกธุรกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของข้อสมมติฐาน ย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อประมาณการหนี้สินดังกล่าว

ข้อสมมติฐานหลักที่สำคัญในการคำนวณสำรองได้แก่ อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ที่เลือกใช้และปัจจัยในการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนต่อประเภทของการรับประกันภัย โดยมูลค่าของหนี้สินจากการรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนครั้งของการเรียกค่าเสียหายมูลค่าสินไหมทดแทนที่จ่าย และรูปแบบของการเรียกร้องความเสียหายในอดีต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นำมาใช้ในการประมาณการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหากข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณ หนี้สินรับประกันภัยหรือใช้เป็นฐานในการใช้ดุลยพินิจเพื่อกำหนดสมมติฐานนั้นไม่ครบถ้วนและถูกต้อง ย่อมส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นนั้นสะท้อนถึงความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

วิธีการตรวจสอบ

- สุ่มทดสอบสำรองค่าสินไหมที่ยังไม่ได้ตกลง (Claim reserves) ที่บันทึกในระบบการเรียกร้องค่าสินไหม ซึ่งเป็นระบบประกันภัยหลักในการบันทึกข้อมูลประกันภัยของบริษัท โดยการเปรียบเทียบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการสำรวจภัย

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทดสอบรายการประมาณการค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมจ่าย มีดังต่อไปนี้

- ทำการทดสอบ โดยเลือกตรวจรายการค่าสินไหมทดแทนที่มีสาระสำคัญต่อกำไรขาดทุนของบริษัท (ซึ่งประกอบด้วยค่าสินไหมที่ตกลงแล้ว สำรองค่าสินไหมที่ยังไม่ได้ตกลง สำรองค่าจัดการสินไหม และค่าจัดการสินไหมจ่าย) และตรวจกับรายงานการสำรวจภัยที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบการกระทบยอดของข้อมูลค่าสินไหมระหว่างระบบการเรียกร้องค่าสินไหมที่อยู่ในระบบประกันภัยหลักกับข้อมูลที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยนำมาใช้ในการคำนวณประมาณการค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ในงบการเงินว่าถูกต้องและครบถ้วน
- ทำการประเมินวิธีที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยใช้ในการจัดทำประมาณการว่ามีความสอดคล้องกับวิธีที่ใช้ในธุรกิจประกันภัย และสอดคล้องกับปีก่อนหรือไม่ และทำความเข้าใจข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณสำรอง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่มีนัยสำคัญที่ผู้บริหารเลือกใช้ โดยทำการเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ในอดีตโดยถ่วงน้ำหนักกับอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่คาดการณ์ซึ่งเลือกใช้โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัท และวิเคราะห์ผลต่างที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ทำการทดสอบการคำนวณปัจจัยการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างอิงจากข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีต
- ทำการประเมินความรู้ความสามารถและความเที่ยงธรรมของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของผู้บริหาร

- ทำการว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้จัดทำแบบจำลองอย่างเป็นอิสระเพื่อประเมินว่า ประสิทธิภาพการที่ดีที่สุดของสำรองค่าสินไหมทดแทนขั้นต่ำและสุทธิจากการรับประกันภัยต่อของบริษัทสำหรับแต่ละประเภทกรรมธรรม์ที่เลือกมาทดสอบอยู่ในช่วงประมาณการที่เหมาะสมหรือไม่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยของข้าพเจ้าได้ใช้ข้อมูลทางสถิติของกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการจัดทำประมาณการดังกล่าว

จากการปฏิบัติงานทั้งหมดในข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่า สมมติฐานที่ผู้บริหารใช้มีความเหมาะสม และการวัดมูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยมีความน่าเชื่อถือ

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต้องบการเงิน

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ไพบูล ตันกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

		พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	หมายเหตุ	บาท	บาท
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6, 29	1,828,362,133	2,361,026,220
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ	7, 29	4,063,192,209	3,022,965,840
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	29	41,169,501	48,688,814
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ	8	12,597,338,806	14,298,713,496
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ	9, 29	2,977,902,392	2,847,190,776
สินทรัพย์ลงทุน			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	10, 29, 37	13,833,617,107	15,181,450,060
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ	11, 37	158,090,061	161,959,853
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	12	1,494,475,608	1,326,400,593
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	13	61,436,162	67,931,778
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	857,599,098	756,119,055
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้าสุทธิ		1,231,292,815	2,690,316,734
ค่านายหน้าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า		1,176,074,367	1,655,827,059
สินทรัพย์อื่น		579,763,563	542,275,866
รวมสินทรัพย์		40,900,313,822	44,960,866,144

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพียอประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

		พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	หมายเหตุ	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	14	17,701,424,091	18,943,457,024
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	15	5,237,290,632	5,401,579,899
ค่านายหน้าประกันภัยค้างจ่าย	29	671,562,793	683,498,961
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า		7,239,868,720	9,714,197,849
บัญชีตั้งพักค่าเบี้ยประกันภัย		55,287,300	38,312,284
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		144,469,269	188,386,290
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	18	416,591,857	316,265,277
หนี้สินอื่น	19, 29	1,076,262,697	2,002,370,052
รวมหนี้สิน		32,542,757,359	37,288,067,636

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

		พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	หมายเหตุ	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น			
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท			
(พ.ศ. 2561 : จำนวน 600,000,000 หุ้น)	21	600,000,000	600,000,000
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น			
มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท			
(พ.ศ. 2561 : จำนวน 600,000,000 หุ้น)	21	600,000,000	600,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	21	904,000,058	904,000,058
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย	22	60,000,000	60,000,000
สำรองทั่วไป	22	858,637,842	782,079,741
ยังไม่ได้จัดสรร		6,854,315,824	5,937,680,508
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(919,397,261)	(610,961,799)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		8,357,556,463	7,672,798,508
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		40,900,313,822	44,960,866,144

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

		พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	หมายเหตุ	บาท	บาท
รายได้			
เบี้ยประกันภัยรับ	29	21,846,249,486	20,521,828,882
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ		(15,315,357,009)	(15,975,989,932)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ		6,530,892,477	4,545,838,950
หัก สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน		(911,239,141)	(12,351,297)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ		5,619,653,336	4,533,487,653
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ		3,827,492,505	3,879,142,674
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	29	724,860,447	667,108,743
กำไรจากเงินลงทุน	29	281,978,069	203,193,301
กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน		-	243
รายได้อื่น	29	92,103,531	101,911,257
รวมรายได้		10,546,087,888	9,384,843,871
ค่าใช้จ่าย			
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ			
ค่าสินไหมทดแทน		8,688,192,672	8,981,882,534
หัก ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ			
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ		(5,783,991,359)	(6,881,105,493)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	29	2,225,877,077	2,326,588,225
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น		1,298,119,346	1,202,120,269
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	24	1,879,251,040	1,897,206,541
รวมค่าใช้จ่าย		8,307,448,776	7,526,692,076
กำไรก่อนภาษีเงินได้		2,238,639,112	1,858,151,795
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27	(375,445,840)	(326,989,776)
กำไรสุทธิสำหรับปี		1,863,193,272	1,531,162,019

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น								
	ผลกำไร(ขาดทุน)			ผลกำไร(ขาดทุน)			กำไรสะสม		
	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก			ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก			กำไรสะสม		
	การเปลี่ยนแปลงมูลค่า	การประมาณการ	องค์ประกอบอื่น	การเปลี่ยนแปลงมูลค่า	การประมาณการ	องค์ประกอบอื่น	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ของเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี	นักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	สำรองตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่ได้จัดสรร	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	600,000,000	904,000,058	(625,726,060)	14,764,261	(610,961,799)	60,000,000	782,079,741	5,937,680,508	7,672,798,508
กำไรสุทธิ	-	-	-	-	-	-	-	1,863,193,272	1,863,193,272
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	-	-	-	-	(869,999,855)	(869,999,855)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	22	-	-	-	-	-	76,558,101	(76,558,101)	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี	-	-	(425,736,994)	-	(425,736,994)	-	-	-	(425,736,994)
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย	-	-	117,301,532	-	117,301,532	-	-	-	117,301,532
ผลกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	600,000,000	904,000,058	(934,161,522)	14,764,261	(919,397,261)	60,000,000	858,637,842	6,854,315,824	8,357,556,463

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น									
	ผลกำไร(ขาดทุน)			ผลกำไร(ขาดทุน)			กำไรสะสม			
	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก			ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก			กำไรสะสม			
	การเปลี่ยนแปลงมูลค่า	การประมาณการ	องค์ประกอบอื่น	การเปลี่ยนแปลงมูลค่า	การประมาณการ	องค์ประกอบอื่น	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว	กำไรสะสมจัดสรรแล้ว	รวม
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ของเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี	นักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี	ของส่วน เจ้าของ	สำรองตาม กฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่ได้จัดสรร	รวม	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561		300,000,000	904,000,058	(65,916,423)	24,943,786	(40,972,637)	30,000,000	699,276,252	5,659,321,978	7,551,625,651
กำไรสุทธิ		-	-	-	-	-	-	-	1,531,162,019	1,531,162,019
เงินปันผลจ่าย	23	-	-	-	-	-	-	-	(840,000,000)	(840,000,000)
หุ้นปันผล	23	300,000,000	-	-	-	-	-	-	(300,000,000)	-
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	22	-	-	-	-	-	30,000,000	82,803,489	(112,803,489)	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง										
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี		-	-	(469,365,475)	-	(469,365,475)	-	-	-	(469,365,475)
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย										
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน - สุทธิจากภาษี		-	-	(90,444,162)	-	(90,444,162)	-	-	-	(90,444,162)
ผลกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก										
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี		-	-	-	(10,179,525)	(10,179,525)	-	-	-	(10,179,525)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561		600,000,000	904,000,058	(625,726,060)	14,764,261	(610,961,799)	60,000,000	782,079,741	5,937,680,508	7,672,798,508

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน		
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง	18,158,730,690	16,724,091,881
เงินรับ(จ่าย)เกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ	(2,734,181,021)	(1,898,325,950)
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง	(10,356,526,204)	(9,685,925,369)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง	(394,425,486)	(355,525,027)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง	(1,690,412,038)	(1,577,794,686)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	(1,056,418,773)	(991,179,184)
ดอกเบี้ยรับ	225,783,361	227,522,038
เงินปันผลรับ	527,380,109	442,662,279
รายได้อื่น	96,777,926	112,581,188
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(2,062,617,772)	(1,793,836,517)
ภาษีเงินได้	(444,869,508)	(343,739,125)
เงินรับเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์	22,059,358,898	18,973,815,181
เงินรับเกี่ยวกับเงินฝากสถาบันการเงิน	701,170,321	2,000,289,564
เงินจ่ายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์	(22,246,721,796)	(20,380,630,481)
เงินจ่ายเกี่ยวกับเงินฝากสถาบันการเงิน	(401,100,000)	(506,290,321)
อื่นๆ	221,143,358	(47,065,819)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	603,072,065	900,649,652
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน		
<u>กระแสเงินสดได้มา</u>		
เงินสดรับจากการขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,562,430	2,652,794
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน	1,562,430	2,652,794
<u>กระแสเงินสดใช้ไป</u>		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(230,454,895)	(101,716,300)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(16,642,278)	(31,376,378)
เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(247,097,173)	(133,092,678)
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(245,534,743)	(130,439,884)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

บริษัท ทีพียูประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

		พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	หมายเหตุ	บาท	บาท
กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน		(20,201,554)	(19,983,297)
จ่ายเงินปันผล	23	(869,999,855)	(840,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน		(890,201,409)	(859,983,297)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี		2,361,026,220	2,450,799,749
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี		1,828,362,133	2,361,026,220
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญประกอบด้วย:			
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน		66,915,400	13,813,181
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน		20,201,554	12,764,000
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน		2,176,302	7,174,957
จัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาครบกำหนด			
ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เข้ามา		229,992,743	499,971,337

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

การประกอบธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับประกันวินาศภัย

งบการเงินได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

2. นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินมีดังต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 (“ประกาศ คปภ.”)

งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ บริษัทเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 3

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15	เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)	เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22	เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ สิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มทางเลือกแก่บริษัทประกันภัย โดยยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เป็นการชั่วคราว สำหรับบริษัทที่เลือกทางเลือกดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ จนกว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทเข้าเงื่อนไขการยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน เป็นการชั่วคราว ตามข้อกำหนดใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย และบริษัทสามารถถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย (“แนวปฏิบัติทางการบัญชี ๙”) เนื่องจากบริษัทไม่เคยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาก่อน และกิจกรรมของบริษัทเกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญ โดยมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินจากสัญญาภายใต้ขอบเขตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 มากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทั้งหมด โดยบริษัทเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ๙

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับบริษัท (ต่อ)

จากการประเมินเบื้องต้นผู้บริหารคาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบในเรื่องดังต่อไปนี้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนซึ่งปัจจุบันถูกจัดประเภทรายการเป็นเงินลงทุนทั่วไป และแสดงรายการด้วยราคาทุนหักการด้อยค่า จะต้องเปลี่ยนการจัดประเภทรายการเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมตามนโยบายบัญชีที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.12 และรับรู้รายการปรับปรุง ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

การด้อยค่า

ข้อกำหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชีสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนเพื่อขาย โดยคำนึงถึงการคาดการณ์ในอนาคตและไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตขึ้นก่อน บริษัทต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสามระดับ โดยในแต่ละระดับจะกำหนดวิธีการวัดค่าเพื่อการด้อยค่าและการคำนวณวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันไป ได้แก่

- ระดับที่ 1 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
- ระดับที่ 2 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
- ระดับที่ 3 เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื่อนไขเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับบริษัท (ต่อ)

ดังนั้น วิธีการคำนวณค่าเผื่อการด้อยค่าจะเปลี่ยนจากการรับรู้ผลขาดทุนการด้อยค่าเมื่อเกิดขึ้นเป็นวิธีการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งจะคำนวณด้วยโมเดลของบริษัท โดยคำนึงถึงข้อมูลคาดการณ์ในอนาคต ผลขาดทุนด้านเครดิตจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ผลกระทบเมื่อถือปฏิบัติครั้งแรก

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทจะปรับใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย โดยรับรู้การปรับปรุงเมื่อเริ่มนำแนวปฏิบัติมาใช้ครั้งแรกในกำไรสะสมต้นงวด จากการประเมินผลกระทบเบื้องต้น ผู้บริหารคาดว่าบริษัทจะต้องรับรู้ผลกระทบของกำไรสะสมที่มีสาระสำคัญดังนี้

- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนทั่วไปที่เปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่าจากเดิมแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนให้แสดงด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมที่กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขายตามข้อกำหนดของแนวปฏิบัติฯ

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินจำนวนผลกระทบของการนำแนวปฏิบัติ ฯ มาใช้เป็นครั้งแรก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ได้มีการกำหนดหลักการ 5 ขั้นตอน ในการกำหนดและรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องรับรู้รายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รับรู้รายได้เพื่อให้สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงจำนวนเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากสินค้าและบริการที่ได้โอนไป แทนหลักการรับรู้รายได้ตามหลักการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้าและบริการไปยังผู้ซื้อตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รายได้จากสัญญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับบริษัท (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการโอนจากหรือโอนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงการใช้งานสนับสนุน โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจะเกิดขึ้นเมื่ออสังหาริมทรัพย์นั้นเข้านิยามหรือสิ้นสุดการเป็นไปตามนิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้หลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 ได้อธิบายให้ชัดเจนในกรณีที่บริษัทได้จ่ายหรือรับล่วงหน้าเป็นเงินตราต่างประเทศ เกี่ยวกับวันที่รับรู้รายการซึ่งกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาใช้ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย หรือรายได้

บริษัทได้นำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ผู้บริหารได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัทประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่ผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

ก) เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19	เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินกลุ่มนี้กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าและการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

ผู้บริหารได้ประเมินผลกระทบและอยู่ในระหว่างการสอบทานผลกระทบจากมาตรฐานดังกล่าว

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)

บริษัทประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่ผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ (ต่อ)

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ส่งผลให้บริษัทรับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้งหมดที่บริษัทเป็นผู้เช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน และสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป บริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์ (สิทธิในการใช้สินทรัพย์ที่เช่า) และหนี้สินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นหรือเป็นสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกำไรสะสม (modified retrospective) จากการประเมินผลกระทบเบื้องต้น ผู้บริหารคาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคาร ซึ่งเคยจัดประเภทเป็น 'สัญญาเช่าดำเนินงาน' ภายใต้หลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า

โดยบริษัทจะรับรู้รายการจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ ดังนี้

- หนี้สินตามสัญญาเช่าจะรับรู้ตามภาระผูกพันของค่าเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าและ
- สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้เท่ากับมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันเริ่มใช้มาตรฐานปรับปรุงด้วยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าในหรือก่อนวันที่นำมาปฏิบัติใช้ครั้งแรก

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินจำนวนผลกระทบของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ามาใช้เป็นครั้งแรก

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)

บริษัทประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ (ต่อ)

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอื่น ๆ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ได้แก่

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19	เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23	เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าการรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ของเงินปันผลจากตราสารทุน ให้รับรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรู้รายการหรือเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้เกิดกำไรที่นำมาจัดสรรเงินปันผล

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์) ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการบัญชีสำหรับกรณีที่มีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น บริษัทจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ที่มีการแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์ ในการคำนวณต้นทุนบริการในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิต่อระยะเวลาที่เหลือของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)

บริษัทประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่ผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ (ต่อ)

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอื่น ๆ (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ได้อธิบายวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันในกรณีที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน และมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นำเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มาเป็นข้อในการพิจารณา
- หากบริษัทสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีที่มีความไม่แน่นอน บริษัทต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคำนวณบัญชีภาษีเงินได้ด้วย
- บริษัทต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิงในการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการ

ผู้บริหารได้ประเมินผลกระทบและอยู่ในระหว่างการสอบทานผลกระทบจากมาตรฐานดังกล่าว

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 การรับรู้รายได้

(ก) เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ

เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับตรง และเบี้ยประกันภัยรับต่อ หักด้วยเบี้ยประกันภัยส่งคืน เบี้ยประกันภัยรับถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี และ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องโดยแสดงเป็นเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า และทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี เบี้ยประกันภัยรับต่อถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ

เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ คือ รายการเบี้ยประกันภัยที่บริษัทส่งต่อให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยต่อ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี บริษัทจะแสดงรายการเป็นเบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้าสุทธิ โดยแสดงเป็นรายการสุทธิจากค่านายหน้ารับล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิคือเบี้ยประกันภัยรับหลังจากหักเบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ ปรับปรุงด้วยเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ทันทีในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ

ในกรณีที่ เป็นค่าจ้างและค่านายหน้ารับสำหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็นค่านายหน้ารับล่วงหน้าโดยแสดงเป็นรายการสุทธิในเบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้าสุทธิ โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

(ค) ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 การรับรู้รายได้ (ต่อ)

(ง) กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน

กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

(จ) รายได้อื่น

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.4 สำรองเบี่ยงประกันภัย

(ก) เงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

บริษัทตั้งเงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ตามกฎหมายเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 ดังนี้

ประเภทการประกัน	วิธีการคำนวณเงินสำรอง
- การประกันอัคคีภัย ตัวเรือ รถยนต์ และ เบ็ดเตล็ด (ยกเว้น อุบัติเหตุการเดินทางที่มีการคุ้มครองไม่เกินหกเดือน)	- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีพิเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
- การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยวและการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาไม่เกินหกเดือน	- ร้อยละร้อยละของเบี่ยงประกันภัยรับสุทธิ ตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครอง แก่ผู้เอาประกันภัย

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.4 สำรองเบี้ยประกันภัย (ต่อ)

(ข) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำนวนเงินที่บริษัทจัดสำรองไว้เพื่อชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่นับจากวันประเมิน โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

บริษัทจะเปรียบเทียบสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ในกรณีที่สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ผลต่างจะถูกรับรู้เป็นสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน

2.5 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

บริษัทบันทึกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามจำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้สำรวจภัยอิสระประเมิน หรือโดยการประมาณการของเจ้าหน้าที่สินไหม มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้ชำระแล้ว

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.6 การจัดประเภทของสัญญา

บริษัทได้จัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยพิจารณา การโอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญ โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนตามที่ระบุในสัญญาประกันภัยเกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย และไม่มีสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อฉบับใดที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง หรือที่จำเป็นต้องแยกองค์ประกอบอื่น หรือที่จัดเป็นสัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน สัญญาประกันภัยดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันในการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เอาประกันจะหมดสิ้นไป

บริษัทจัดประเภทสัญญาประกันภัยทุกฉบับเป็นสัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายถึง สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาคุ้มครองภายใต้สัญญาไม่เกิน 1 ปี และไม่มีกระบวนการต่ออายุอัตโนมัติ สัญญาประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง การประกันภัยอุบัติเหตุ หรือการประกันภัยสุขภาพ ที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญา สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันภัยหรือเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ในสัญญาประกันภัยตลอดอายุสัญญาได้

2.7 การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน

บริษัททำการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่รับรู้ไว้ในงบการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานโดยใช้ค่าประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ ค่าประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของสัญญาประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกรมธรรม์ และค่าใช้จ่ายในการประกันภัยต่อ หากการประเมินนั้นแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตามบัญชีของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยหักด้วยต้นทุนในการได้มาที่เกี่ยวข้อง ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการค่าประมาณการ บริษัทจะรับรู้ส่วนที่ไม่เพียงพอทั้งหมดนั้นในกำไรหรือขาดทุน

2.8 ค่าจ้าง ค่าบำเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ กรณีกรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี บริษัทจะแสดงเป็นรายการค่านายหน้าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า และทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.10 เบี้ยประกันภัยค้างรับ

เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก
จำนวนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้นที่มีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์
ในการเรียกเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุหนี้ และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

2.11 สิทธิพึงจากการประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

(ก) สิทธิพึงจากการประกันภัยต่อ

สิทธิพึงจากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการ
ประกันภัยต่อ

สำรองจากการประกันภัยต่อประมาณขึ้นโดยอ้างอิงจากสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของ
สำรองเบี้ยประกันภัย สำรองค่าสินไหมทดแทน และสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยัง
ไม่ได้รับรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการคำนวณสำรองประกันภัย หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

โดยบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บ
เงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน

(ข) ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจำที่วาง
ไว้จากการรับประกันภัยต่อ และลูกหนี้เบี้ยประกันภัยรับต่อ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
ไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อที่มีอายุค้างนานเกิน 2 ปีขึ้นไป และสถานะ
ทางการเงินปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.11 สิทธิพึงจากการประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ (ต่อ)

(ค) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจำที่บริษัทถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่น ๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย บริษัทแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบกัน และ
- (2) บริษัทตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกันที่จ่ายชำระหนี้สิน

2.12 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ

บริษัทจัดประเภทเงินลงทุน เป็น 4 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด 3. เงินลงทุนเพื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเพื่อขาย

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเพื่อขายวัดมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อขายรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขายนั้นออกไป

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนด

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.12 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)

เงินลงทุนทั่วไป

เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

การจำหน่ายเงินลงทุน

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นรวมถึงผลสะสมของรายการกำไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของ จะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธี ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

2.13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทส่วนใหญ่คืออาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งบริษัทถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าในระยะยาวหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยบริษัท

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำรายการและต้นทุนในการกู้ยืม

หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

บริษัทรวมรายจ่ายในภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทจะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออก

ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคำนวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุง

20 ปี

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.14 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป

บริษัทจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุง	10 - 40 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	5 - 20 ปี
ยานพาหนะ	5 - 7 ปี

บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในกำไรหรือขาดทุนอื่น - สุทธิ

2.15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าและอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 - 7 ปี
--------------------	----------

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.16 สิทธิการเช่าที่ดิน

สิทธิการเช่าที่ดินแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี

2.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทไม่ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่น บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป บริษัทจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

2.18 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า

เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจะบันทึกหักจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.18 สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ)

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ทางการเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่อยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

2.19 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของบริษัท

(ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.20 ผลประโยชน์พนักงาน

(ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ส่วนแบ่งกำไรและโบนัส และค่ารักษาพยาบาลของพนักงานปัจจุบันรับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

(ข) โครงการสมทบเงิน

บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

(ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกำหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

(ง) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทให้ทองเป็นรางวัลแก่พนักงาน เมื่อพนักงานทำงานให้บริษัทเป็นเวลา 20 25 และ 30 ปี

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะถูกบันทึกเช่นเดียวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ยกเว้นการรับรู้กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุน

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.21 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความตีความ บริษัทจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคา

ตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่บริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.22 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพย์สินออกไป และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้

บริษัทจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

2.23 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่ซึ่งสุทธิตามภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักในส่วนของผู้ถือหุ้น

2.24 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.25 เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้ำรับ และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

2.26 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

3. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

3.1 การด้อยค่าของเบี้ยประกันภัยค้างรับ

บริษัทได้กำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ ซึ่งคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตและตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

3.2 การด้อยค่าของลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

หลักฐานอันเห็นประจักษ์ในการประมาณการด้อยค่าของลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่ออ้างอิงมาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือข้อมูลเงินกองทุนที่ปรากฏอยู่ ณ วันปิดบัญชี และข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

3.3 อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

3.4 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อบริษัทคาดการณ์ได้แน่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถนำไปหักกับผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีได้ บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทางภาษีอย่างรอบคอบและเป็นไปได้ เพื่อใช้ในการประเมินการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สมมติฐานของบริษัทเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใช้ประโยชน์ของผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษี และการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่สำคัญในแต่ละช่วงเวลานั้น อาจทำให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญของฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

3. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)

3.5 การวัดมูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

สำรองค่าสินไหมทดแทน

สำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งค่าเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง สำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกตามจำนวนที่ผู้สำรวจภัยอิสระประเมิน หรือโดยการประมาณการของเจ้าหน้าที่สินไหม มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงานบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการคำนวณจากหลายสมมติฐาน ด้วยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด สมมติฐานดังกล่าวจะมีการทบทวนเป็นประจำตามประสบการณ์ที่ผ่านมาและสถานการณ์ปัจจุบัน

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงานจะเท่ากับผลต่างของประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ และค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว ซึ่งค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้วนั้น เท่ากับผลรวมของค่าสินไหมทดแทนจ่ายที่เกิดขึ้นจริง และสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่ได้รับรายงานแล้ว โดยที่แยกการคำนวณตามประเภทการประกันภัยดังนี้

- ประกันอัคคีภัย
- ประกันภัยตัวเรือ
- ประกันภัยขนส่งทางทะเล (สินค้า)
- ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ
- ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
- ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ประกันภัยการเดินทาง
- ประกันภัยอากาศยาน
- ประกันภัยวิศวกรรม
- ประกันภัยสุขภาพ
- ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
- ประกันภัยพืชผล
- การประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทอื่น

วิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์มี 3 วิธี คือ วิธี Incurred Chain Ladder วิธี Bornhuetter-Ferguson และวิธี Expected Loss Ratio โดยที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกใช้วิธีที่ในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทการประกันภัย โดยทำการคำนวณทั้งก่อนหักประกันภัยต่อและหลังหักประกันภัยต่อ

3. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)

3.5 การวัดมูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ ประมาณจากอัตราส่วนระหว่างค่าจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ย้อนหลัง กับค่าสินไหมทดแทนจ่ายก่อนการประกันภัยต่อ ย้อนหลัง โดยแยกเป็นการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยประเภทอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์

3.6 สำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด

สำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด ประกอบด้วยภาระผูกพันตามกรมธรรม์ในอนาคต คำนวณโดยอ้างอิง อัตราส่วนค่าสินไหมสมบูรณ์จากการคำนวณค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ดังกล่าวข้างต้นในหมายเหตุ 3.5 และค่าใช้จ่ายจ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการสินไหมทดแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกรมธรรม์ ประมาณจากอัตราส่วนระหว่างประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการกรมธรรม์ย้อนหลัง กับผลรวมเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิย้อนหลัง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ ประมาณจากอัตราส่วนระหว่างค่าจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ย้อนหลัง กับค่าสินไหมทดแทนจ่ายก่อนการประกันภัยต่อย้อนหลัง โดยแยกเป็นการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยประเภทอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ อ้างอิงมาจากสัญญาการจัดการด้านการเอาประกันภัยต่อที่คุ้มครองความเสียหายส่วนเกินฉบับปัจจุบันของบริษัท

3.7 ผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานคำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ หนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินคำนวณโดยการใช้วิธีประมาณการจากข้อสมมติฐานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการหมุนเวียนในจำนวนพนักงาน อัตราภาระและอัตราเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการผลประโยชน์พนักงาน ในทุกปีบริษัทได้มีการทบทวนข้อสมมติฐานที่เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงประมาณการผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงาน

3. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)

3.8 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงในงบการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

4. ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย

ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยความเสี่ยงหลัก ๆ ทั้งหมด 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยต่อ และการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

4.1 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าสินไหมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง เบี่ยงเบนไปจากสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทมีสำรองเบี้ยประกันภัย และสำรองค่าสินไหมทดแทนไม่เพียงพอกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านการพิจารณารับประกันภัย โดยได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยตรงและการรับประกันภัยต่อในแต่ละภัย เพื่อมั่นใจว่าอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงพอกับความเสี่ยงภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและบริษัทมีการจัดทำคู่มือการพิจารณารับประกันภัย โดยในคู่มือดังกล่าว บริษัทจะแบ่งกลุ่มของภัยต่าง ๆ ตามระดับความเสี่ยง เช่น บ้านอยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงงานประเภทต่าง ๆ จากนั้นจึงกำหนดสัดส่วนการรับประกันภัยในแต่ละกลุ่มภัย ว่าสามารถจะรับประกันภัยไว้เป็นจำนวนเท่าใด นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการติดตามผลการรับประกันภัยด้านสินไหมอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองส่วน คือ การประเมินค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน เพื่อให้บริษัทมีสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เพียงพอ และการประเมินสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เพื่อทดสอบความเพียงพอของสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถรองรับค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นจริงได้

4. ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)

4.2 ความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ

ความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ คือ ความเสี่ยงที่การทำประกันภัยต่อของบริษัทไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านประกันภัยที่บริษัทมีอยู่ รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้รับประกันภัยต่อ ไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนในสัดส่วนหรือจำนวนที่ระบุภายใต้สัญญาประกันภัยต่อได้ ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในด้านการประกันภัยต่อ โดยได้จัดทำคู่มือแนวทางการประกันภัยต่อ รวมถึงการคัดเลือกแผนประกันภัยต่อให้เหมาะสมกับภัยที่บริษัทรับเสี่ยงไว้โดยแบ่งแผนประกันภัยต่อออกเป็น 4 ประเภทหลักคือ การประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย การประกันภัยต่อแบบกำหนดสัดส่วน สัญญาแบบไม่กำหนดสัดส่วน และการประกันภัยต่อสำหรับมหันตภัย บริษัทมีระบบติดตามดูแลความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระดับเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ และขีดจำกัดในการรับเสี่ยงภัยไว้เอง เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ ทั้งผู้รับประกันภัยต่อในประเทศ และผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า ผู้รับประกันภัยต่อมีศักยภาพที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนหรือจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อได้

4.3 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยจะส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในการเกิดสินไหมพร้อมกันหลายกรณี และอาจส่งผลให้มูลค่าสินไหมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้บริษัทมีการรับประกันภัยที่กระจายในหลายประเภทผลิตภัณฑ์ มีการตรวจสอบและควบคุมปริมาณการรับประกันภัยต่อหน่วยพื้นที่ เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของภัยในแต่ละพื้นที่ มีการตรวจสอบที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหวหรือไม่ เพื่อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันภัย นอกจากนี้บริษัทมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลการรับประกันภัยสำหรับภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของภัย นอกจากนี้ บริษัทได้ควบคุมสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ ไม่ให้กระจุกตัวอยู่กับบริษัทประกันภัยต่อเจ้าใดเจ้าหนึ่งมากเกินไปอีกด้วย ซึ่งการรับประกันภัยกระจายในหลายประเภทผลิตภัณฑ์นั้น จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของความเสี่ยงได้อย่างมาก เพราะจะส่งผลให้สินไหมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่กระจุกตัวอยู่กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง

4. ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)

4.3 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย (ต่อ)

บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับ แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ ก่อนการเอาประกันภัยต่อดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ประกันอัคคีภัย	1,792,512,085	1,977,350,253
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	422,614,635	300,273,304
ประกันภัยรถ	4,138,894,842	2,914,337,415
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	7,734,796,579	8,088,304,550
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด	7,757,431,345	7,241,563,360
รวม	21,846,249,486	20,521,828,882

บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับ แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ หลังการเอาประกันภัยต่อดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ประกันอัคคีภัย	1,180,880,889	1,126,332,537
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	44,107,755	63,804,334
ประกันภัยรถ	2,040,498,695	1,365,270,117
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	2,383,557,169	1,232,829,648
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด	881,847,969	757,602,314
รวม	6,530,892,477	4,545,838,950

5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุนตามหน่วยงานกำกับดูแล (Solvency Capital) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่

บริษัท ทีพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
เงินสด	1,435,529	1,353,736
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน	1,316,532,493	1,859,701,147
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา และบัตรเงินฝากธนาคาร	2,018,050,000	2,318,120,321
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา	510,394,111	499,971,337
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	3,846,412,133	4,679,146,541
หัก เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา (หมายเหตุ 10)	(1,963,500,000)	(2,263,370,321)
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	(54,550,000)	(54,750,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>1,828,362,133</u>	<u>2,361,026,220</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 54.55 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 54.75 ล้านบาท) ไปวางค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร และใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันกรณีผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหาและไปวางเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันไว้กับนายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (ตามหมายเหตุ 30 และ 34)

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

7. เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

บริษัทมียอดคงเหลือเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยตรง โดยจำแนกอายุเบี้ยประกันภัยค้างรับนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระ ดังนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	3,084,293,545	2,393,114,526
ค้างรับเกินกำหนดชำระ		
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน	353,007,228	209,327,562
ค้างรับ 31 - 60 วัน	277,635,054	135,919,267
ค้างรับ 61 - 90 วัน	163,345,357	92,847,405
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี	187,345,158	194,534,754
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี	91,563,345	77,545,955
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ	4,157,189,687	3,103,289,469
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(93,997,478)	(80,323,629)
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ	4,063,192,209	3,022,965,840

สำหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากำหนดชำระ บริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ

บริษัทมีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
<u>สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ</u>		
สำรองค่าสินไหมทดแทน	4,073,298,342	5,909,063,148
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(22,840,015)	(22,840,015)
สำรองเบี่ยประกันภัย		
- สำรองเบี่ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ (UPR)	8,546,880,479	8,412,490,363
- สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (URR)	-	-
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ	<u>12,597,338,806</u>	<u>14,298,713,496</u>

8.1 สำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	5,909,063,148	6,579,554,205
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ		
ค่าสินไหมทดแทนที่เรียกคืนและเกิดขึ้นระหว่างปี	7,427,916,026	8,101,467,313
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เรียกคืน		
และเกิดขึ้นในปีก่อน	(948,945,832)	(418,703,514)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำนวณสำรอง		
ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนระหว่างปี	(35,794,587)	(241,625,791)
ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่ตกลงกันระหว่างปี	(8,278,940,413)	(8,111,629,065)
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี	<u>4,073,298,342</u>	<u>5,909,063,148</u>

8.2 สำรองเบี่ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	8,412,490,363	8,493,395,772
เบี่ยประกันภัยต่อสำหรับปี	15,315,357,009	15,975,989,932
เบี่ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรายได้ในปี	(15,180,966,893)	(16,056,895,341)
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี	<u>8,546,880,479</u>	<u>8,412,490,363</u>

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ

บริษัทมีลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ	3,182	3,186
เงินค้ำรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	3,873,749,031	3,721,351,298
	3,873,752,213	3,721,354,484
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(895,849,821)	(874,163,708)
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ	2,977,902,392	2,847,190,776

เงินค้ำรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จำแนกอายุ ดังนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	27,544,808	35,479,790
ค้ำรับเกินกำหนดชำระ		
ค้ำรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน	2,055,142,000	1,863,338,903
ค้ำรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี	790,173,239	955,440,286
ค้ำรับเกินกว่า 2 ปี	1,000,888,984	867,092,319
รวมเงินค้ำรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	3,873,749,031	3,721,351,298

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไม่มีการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เคยรับรู้ (พ.ศ. 2561 : ไม่มี) และบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปีปัจจุบันจำนวน 21.69 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 353.30 ล้านบาท) ตามสถานะปัจจุบันของของลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจำนวนที่บันทึกและกลับรายการได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้

	พ.ศ. 2562		
	ราคาหุ้น/ราคาหุ้น ตัดจำหน่าย บาท	มูลค่ายุติธรรม บาท	ร้อยละของเงิน ลงทุนในหลักทรัพย์ ต่อสินทรัพย์รวม บาท
เงินลงทุนเพื่อค้า			
ตราสารทุน	-	-	-
รวม	-	-	-
<u>บวก</u> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	-	-
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า	-	-	-
เงินลงทุนเพื่อขาย			
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	882,205,126	887,440,765	2.17
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	3,668,697,292	3,679,618,935	9.00
ตราสารทุน	3,361,589,413	2,410,126,016	5.89
หน่วยลงทุน	3,607,846,916	3,375,430,218	8.25
รวม	11,520,338,747	10,352,615,934	25.31
<u>หัก</u> ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,167,722,813)	-	-
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย	10,352,615,934	10,352,615,934	25.31
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด			
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	813,441,094	-	1.99
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 6)	1,963,500,000	-	4.80
บัตรออมทรัพย์	15,000,000	-	0.04
รวม	2,791,941,094	-	6.83
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	2,791,941,094	-	6.83
เงินลงทุนทั่วไป			
ตราสารทุน	820,037,624	-	2.00
รวม	820,037,624	-	2.00
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่า	(130,977,545)	-	(0.32)
รวมเงินลงทุนทั่วไป	689,060,079	-	1.68
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	13,833,617,107	-	-

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้ (ต่อ)

	พ.ศ. 2561		
	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย บาท	มูลค่ายุติธรรม บาท	ร้อยละของเงิน ลงทุนในหลักทรัพย์ ต่อสินทรัพย์รวม บาท
เงินลงทุนเพื่อค้า			
ตราสารทุน	-	341	-
รวม	-	341	-
<u>บวก</u> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	341	-	-
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า	341	341	-
เงินลงทุนเพื่อขาย			
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,721,539,992	1,732,502,378	3.85
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	4,022,284,986	4,040,017,153	8.99
ตราสารทุน	3,110,947,759	2,330,670,152	5.18
หน่วยลงทุน	3,310,941,854	3,280,369,733	7.30
รวม	12,165,714,591	11,383,559,416	25.32
<u>หัก</u> ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(782,155,175)	-	-
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย	11,383,559,416	11,383,559,416	25.32
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด			
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	832,459,903	-	1.86
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 6)	2,263,370,321	-	5.03
บัตรออมทรัพย์	15,000,000	-	0.03
รวม	3,110,830,224	-	6.92
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	3,110,830,224	-	6.92
เงินลงทุนทั่วไป			
ตราสารทุน	818,037,624	-	1.82
รวม	818,037,624	-	1.82
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่า	(130,977,545)	-	(0.29)
รวมเงินลงทุนทั่วไป	687,060,079	-	1.53
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	15,181,450,060	-	-

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

วันครบกำหนดของเงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงดังต่อไปนี้

	พ.ศ. 2562			รวม บาท
	ครบกำหนด			
	1 ปี บาท	1 - 5 ปี บาท	เกิน 5 ปี บาท	
เงินลงทุนเพื่อขาย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	852,472,856	29,732,271	-	882,205,127
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	794,708,100	2,523,906,371	350,082,821	3,668,697,292
รวม	1,647,180,956	2,553,638,642	350,082,821	4,550,902,419
<u>บวก(หัก) กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง</u>	5,569,194	7,735,087	2,853,000	16,157,281
รวมตราสารหนี้เพื่อขาย	1,652,750,150	2,561,373,729	352,935,821	4,567,059,700
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	292,491,501	508,070,674	12,878,919	813,441,094
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	292,491,501	508,070,674	12,878,919	813,441,094
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ	1,945,241,651	3,069,444,403	365,814,740	5,380,500,794

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ (ต่อ)

วันครบกำหนดของเงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงดังต่อไปนี้ (ต่อ)

	พ.ศ. 2561			
	ครบกำหนด			รวม
	1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	
บาท	บาท	บาท	บาท	
เงินลงทุนเพื่อขาย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,127,289,001	569,250,991	25,000,000	1,721,539,992
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	333,308,282	3,688,976,704	-	4,022,284,986
รวม	1,460,597,283	4,258,227,695	25,000,000	5,743,824,978
<u>บวก(หัก) กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง</u>	1,288,447	22,898,763	4,507,343	28,694,553
รวมตราสารหนี้เพื่อขาย	1,461,885,730	4,281,126,458	29,507,343	5,772,519,531
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	123,873,384	695,726,391	12,860,128	832,459,903
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	123,873,384	695,726,391	12,860,128	832,459,903
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ	1,585,759,114	4,976,852,849	42,367,471	6,604,979,434

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พันธบัตรและหุ้นกู้จำนวนเงิน 763.21 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 796.94 ล้านบาท) และบัตรออมทรัพย์จำนวนเงิน 10 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : ไม่มี) ถูกใช้เป็นหลักทรัพย์ในการวางเป็นสำรองเบี้ยประกันภัยไว้กับนายทะเบียน และใช้ในการค้ำประกันสำหรับการรับประกันภัยของบริษัท และกรณีผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา และใช้ในการค้ำประกันศาลสำหรับการจ่ายค่าสินไหม (หมายเหตุ 31 และ 34)

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัทมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนดังนี้

- รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนเพื่อขายเป็นจำนวนเงิน 142.60 ล้านบาท และ 365.88 ล้านบาท ตามลำดับ (พ.ศ. 2561 : 133.58 ล้านบาท และ 331.93 ล้านบาท ตามลำดับ)
- รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดเป็นจำนวนเงิน 54.88 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 90.86 ล้านบาท)
- รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 161.50 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 110.73 ล้านบาท)
- สิ่งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนเพื่อขายเป็นจำนวนเงินรวม 18,507.37 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 9,765.50 ล้านบาท) และมีกำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อขายเป็นจำนวนเงินรวม 281.47 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 203.18 ล้านบาท)

บริษัท ทีพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	รวม
	บาท	อาคาร บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561			
ราคาทุน	107,966,383	100,496,802	208,463,185
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(86,490,225)	(86,490,225)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	107,966,383	14,006,577	121,972,960
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	107,966,383	14,006,577	121,972,960
การโอนเข้า	41,525,532	-	41,525,532
ค่าเสื่อมราคา	-	(1,538,639)	(1,538,639)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	149,491,915	12,467,938	161,959,853
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561			
ราคาทุน	149,491,915	100,496,802	249,988,717
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(88,028,864)	(88,028,864)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	149,491,915	12,467,938	161,959,853
มูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 37)	444,580,851	52,633,710	497,214,561

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ (ต่อ)

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	รวม
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562			
ราคาทุน	149,491,915	100,496,802	249,988,717
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(88,028,864)	(88,028,864)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	149,491,915	12,467,938	161,959,853
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	149,491,915	12,467,938	161,959,853
การโอนเข้า/(ออก)	(9,577,837)	7,691,734	(1,886,103)
ค่าเสื่อมราคา	-	(1,983,689)	(1,983,689)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	139,914,078	18,175,983	158,090,061
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562			
ราคาทุน	139,914,078	127,214,722	267,128,800
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(109,038,739)	(109,038,739)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	139,914,078	18,175,983	158,090,061
มูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 37)	416,096,883	64,009,122	480,106,005

สำหรับปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยผู้เชี่ยวชาญ การประเมินมูลค่าอิสระ ("ผู้ประเมินอิสระ") ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2561 : ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) โดยผู้ประเมินอิสระเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันและอยู่ในทำเลที่ตั้งเดียวกับหรือใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับการประเมินมูลค่าดังกล่าว การใช้งานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัททุกสินทรัพย์เป็นการใช้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดีที่สุดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยผู้บริหารเชื่อว่า ไม่มีปัจจัยที่น่าจะกระทบมูลค่า 480.11 ล้านบาท ที่ประเมินล่าสุดไว้อย่างมีสาระสำคัญ

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ (ต่อ)

วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สำหรับที่ดินใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งอ้างอิงกับราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ที่เปรียบเทียบกันได้บริเวณใกล้เคียงกันและปรับปรุงด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น ขนาดและรูปร่าง ทำเลที่ตั้ง และสภาพของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว สำหรับสิ่งปลูกสร้างใช้วิธีต้นทุนทดแทนสุทธิในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยประมาณการต้นทุนในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามต้นทุนค่าก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมตามสภาพอายุการใช้งานที่ผู้ประเมินเห็นสมควร แล้วนำมารวมกับมูลค่าที่ดินซึ่งประเมินได้จากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ผลลัพธ์ที่ได้ถือเป็นมูลค่ารวมของทรัพย์สินดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวเพียงพอที่จะใช้เปรียบเทียบเพื่อกำหนดมูลค่ายุติธรรมนี้ บริษัทจึงได้จัดประเภทการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวอยู่ในระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 37)

มูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินอิสระจะประเมินทุกสามปี อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารจะสอบทานมูลค่ายุติธรรมเพื่อให้มูลค่าสะท้อนถึงสภาพตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ได้แก่

	พ.ศ. 256:	พ.ศ. 256:
	บาท	บาท
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	24,527,295	18,446,960
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์		
เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับปี	6,289,784	4,677,009
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์		
เพื่อการลงทุนซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับปี	1,193,992	2,090,536

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

	อาคารและ		เครื่องตกแต่งติดตั้ง		สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงอาคาร	และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ		
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561						
ราคาทุน	294,168,735	1,076,411,885	492,637,303	155,996,149	30,830,150	2,050,044,222
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(251,974,821)	(350,650,875)	(90,034,132)	-	(692,659,828)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	294,168,735	824,437,064	141,986,428	65,962,017	30,830,150	1,357,384,394
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	294,168,735	824,437,064	141,986,428	65,962,017	30,830,150	1,357,384,394
การซื้อเพิ่มขึ้น	-	7,329,088	22,806,296	13,123,640	75,577,011	118,836,035
การจำหน่ายออกไป	(1,506,990)	-	(8,390)	(632,742)	-	(2,148,122)
ตัดจำหน่าย	-	-	(3)	-	-	(3)
โอนเข้า/(ออก)	-	59,074,027	22,777,748	-	(81,851,775)	-
โอนสินทรัพย์ - อื่น ๆ	-	-	184,800	-	-	184,800
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(41,525,532)	-	-	-	-	(41,525,532)
ค่าเสื่อมราคา	-	(56,081,826)	(33,781,820)	(16,467,333)	-	(106,330,979)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	251,136,213	834,758,353	153,965,059	61,985,582	24,555,386	1,326,400,593
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561						
ราคาทุน	251,136,213	1,142,815,000	538,167,008	165,699,383	24,555,386	2,122,372,990
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(308,056,647)	(384,201,949)	(103,713,801)	-	(795,972,397)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	251,136,213	834,758,353	153,965,059	61,985,582	24,555,386	1,326,400,593

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562						
ราคาทุน	251,136,213	1,142,815,000	538,167,008	165,699,383	24,555,386	2,122,372,990
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(308,056,647)	(384,201,949)	(103,713,801)	-	(795,972,397)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	251,136,213	834,758,353	153,965,059	61,985,582	24,555,386	1,326,400,593
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	251,136,213	834,758,353	153,965,059	61,985,582	24,555,386	1,326,400,593
การซื้อเพิ่มขึ้น	200,981,311	7,272,549	42,871,130	2,224,093	32,066,031	285,415,114
การจำหน่ายออกไป	-	-	-	(1,743,876)	-	(1,743,876)
ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-
โอนเข้า/(ออก)	-	37,792,262	878,691	-	(38,670,953)	-
โอนสินทรัพย์ - อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
โอนมาจาก(ไปยัง)อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	9,577,837	(7,691,734)	-	-	-	1,886,103
ค่าเสื่อมราคา	-	(58,316,752)	(41,497,992)	(17,667,582)	-	(117,482,326)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	461,695,361	813,814,678	156,216,888	44,798,217	17,950,464	1,494,475,608
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562						
ราคาทุน	461,695,361	1,161,161,890	581,916,829	160,238,066	17,950,464	2,382,962,610
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(347,347,212)	(425,699,941)	(115,439,849)	-	(888,487,002)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	461,695,361	813,814,678	156,216,888	44,798,217	17,950,464	1,494,475,608

บริษัท ทีพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีรถยนต์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 39.24 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 56.07 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561			
ราคาทุน	253,299,961	3,468,960	256,768,921
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(200,082,369)	-	(200,082,369)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	53,217,592	3,468,960	56,686,552
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	53,217,592	3,468,960	56,686,552
การซื้อเพิ่มขึ้น	6,323,722	23,353,000	29,676,722
โอนเข้า/(ออก)	5,330,200	(5,330,200)	-
โอนสินทรัพย์ - อื่น ๆ	-	(184,800)	(184,800)
ค่าตัดจำหน่าย	(18,246,696)	-	(18,246,696)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	46,624,818	21,306,960	67,931,778
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561			
ราคาทุน	264,953,883	21,306,960	286,260,843
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(218,329,065)	-	(218,329,065)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	46,624,818	21,306,960	67,931,778

บริษัท ทีพีพีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ (ต่อ)

	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562			
ราคาทุน	264,953,883	21,306,960	286,260,843
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(218,329,065)	-	(218,329,065)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	46,624,818	21,306,960	67,931,778
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	46,624,818	21,306,960	67,931,778
การซื้อเพิ่มขึ้น	4,402,423	7,241,200	11,643,623
โอนเข้า/(ออก)	3,930,000	(3,930,000)	-
โอนสินทรัพย์ - อื่น ๆ	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(18,139,239)	-	(18,139,239)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	36,818,002	24,618,160	61,436,162
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562			
ราคาทุน	273,286,306	24,618,160	297,904,466
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(236,468,304)	-	(236,468,304)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	36,818,002	24,618,160	61,436,162

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

14. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	หนี้สินส่วนที่เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ	หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	หนี้สินส่วนที่เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สำรองค่าสินไหมทดแทน						
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว	4,230,981,905	(3,116,630,110)	1,114,351,795	6,476,266,581	(4,916,600,329)	1,559,666,252
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	1,288,623,020	(933,828,217)	354,794,803	1,331,000,534	(969,622,804)	361,377,730
สำรองเบี้ยประกันภัย						
- สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	12,181,819,166	(8,546,880,479)	3,634,938,687	11,136,189,909	(8,412,490,363)	2,723,699,546
รวม	17,701,424,091	(12,597,338,806)	5,104,085,285	18,943,457,024	(14,298,713,496)	4,644,743,528

บริษัท ทีพียูประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

14. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)

14.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	7,807,267,115	9,036,921,356
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ		
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	10,398,957,014	10,586,197,680
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น		
ในปีก่อน	(978,802,261)	(522,886,562)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำนวณสำรอง		
ค่าสินไหมทดแทนระหว่างปี	(42,377,514)	(397,086,724)
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	(11,665,439,429)	(10,895,878,635)
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี	5,519,604,925	7,807,267,115

14.2 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี	11,136,189,909	11,204,744,021
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี	21,846,249,486	20,521,828,882
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี	(20,800,620,229)	(20,590,382,994)
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี	12,181,819,166	11,136,189,909

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทไม่มีการตั้งสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดจำนวนเงิน 6,099.22 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จำนวน 5,742.87 ล้านบาท) เนื่องจากสำรองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดมีจำนวนต่ำกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

บริษัท ทีพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

14. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)

14.3 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	ก่อนปี พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน							
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ		10,331,488,897	15,223,725,971	10,038,400,440	10,465,346,024	10,495,218,828	
- หนึ่งปีถัดไป		10,169,248,380	12,211,588,752	9,371,754,352	9,616,399,239		
- สองปีถัดไป		9,946,526,829	12,129,529,399	9,281,411,590			
- สามปีถัดไป		9,968,181,012	11,973,864,301				
- สี่ปีถัดไป		9,936,252,178					
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์	64,282,836,256	9,936,599,626	11,977,212,355	9,282,739,332	9,622,880,454	10,573,158,110	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	64,230,856,634	9,876,650,680	11,427,491,619	9,107,296,010	8,874,244,017	6,596,573,644	
รวม	51,979,622	59,948,946	549,720,736	175,443,322	748,636,437	3,976,584,466	5,562,313,529
ปรับมูลค่าจากอัตราแลกเปลี่ยน							(42,708,604)
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562							5,519,604,925

บริษัท ทีพียูประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

14. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)

14.4 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	ก่อนปี พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2561	รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ							
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ		3,279,528,377	3,863,825,523	3,009,622,932	2,674,877,944	3,181,663,268	
- หนึ่งปีถัดไป		3,341,929,474	3,400,975,796	2,907,563,564	2,840,033,590		
- สองปีถัดไป		3,240,692,437	3,197,074,854	2,863,918,578			
- สามปีถัดไป		3,307,682,477	3,293,555,213				
- สี่ปีถัดไป		3,436,786,736					
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์	15,754,299,869	3,437,134,185	3,296,903,267	2,865,246,320	2,846,514,804	3,259,602,550	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	15,724,544,083	3,426,881,568	3,157,864,410	2,812,096,913	2,762,156,456	2,127,778,995	
รวม	29,755,786	10,252,617	139,038,857	53,149,407	84,358,348	1,131,823,555	1,448,378,570
ปรับมูลค่าจากอัตราแลกเปลี่ยน							(2,071,987)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สำรองค่าสินไหมทดแทน เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ							22,840,015
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562							1,469,146,598

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

14. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)

14.5 การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระของสำรองค่าสินไหมทดแทน

	พ.ศ. 256; บาท	พ.ศ. 256' บาท
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชำระน้อยกว่า 12 เดือน	4,051,395,236	4,947,998,454
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชำระระหว่าง 1 - 2 ปี	840,139,791	1,243,683,571
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชำระระหว่าง 2 - 5 ปี	604,988,178	1,199,052,183
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชำระเกินกว่า 5 ปี	23,081,720	416,532,907
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชำระ	<u>5,519,604,925</u>	<u>7,807,267,115</u>

14.6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก

	พ.ศ. 2562				
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ	ผลกระทบ ต่อสินทรัพย์		ผลกระทบ ต่อกำไร ขาดทุน	
จากการ ประกันภัยต่อ		ผลกระทบ และค่าจัดการ สินไหมทดแทน ที่ไม่สามารถ จัดสรรได้	ผลกระทบ ต่อกำไร ขาดทุน	ผลกระทบ ต่อส่วน ของเจ้าของ	
อัตราการพัฒนา ค่าสินไหมทดแทนที่ ได้รับรายงานแล้ว	+ ร้อยละ 10	660,782,114	912,291,418	(251,509,304)	(201,207,443)
	- ร้อยละ 10	(797,856,900)	(1,102,624,651)	304,767,751	243,814,201
อัตราส่วนค่าสินไหม ทดแทนสมมุติ ที่คาดการณ์	+ ร้อยละ 10	82,099,377	104,944,843	(22,845,466)	(18,276,373)
	- ร้อยละ 10	(82,099,374)	(104,944,842)	22,845,468	18,276,374

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

14. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)

14.6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก (ต่อ)

	พ.ศ. 2561				
	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ	ผลกระทบต่อ สินทรัพย์ จากการ ประกันภัยต่อ	ผลกระทบต่อ		
			เงินสำรอง ค่าสินไหม ทดแทน		ผลกระทบ ต่อกำไร ขาดทุน
			ผลกระทบ และค่าจัดการ สินไหมทดแทน ที่ไม่สามารถ จัดสรรได้	ผลกระทบ ต่อส่วน ของเจ้าของ	
อัตราการพัฒนา ค่าสินไหมทดแทนที่ ได้รับรายงานแล้ว	+ ร้อยละ 10	579,401,259	776,267,652	(196,866,393)	(157,493,114)
	- ร้อยละ 10	(670,026,717)	(905,302,979)	235,276,262	188,221,010
อัตราส่วนค่าสินไหม ทดแทนสมบูรณ์ ที่คาดการณ์	+ ร้อยละ 10	85,654,385	108,305,917	(22,651,532)	(18,121,226)
	- ร้อยละ 10	(85,654,383)	(108,305,915)	22,651,532	18,121,226

15. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย	2,582,952,293	2,600,712,513
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ	2,654,338,339	2,800,867,386
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	5,237,290,632	5,401,579,899

16. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน	311,216,008	195,926,485
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน	546,383,090	560,192,638
	<u>857,599,098</u>	<u>756,119,123</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชำระภายใน 12 เดือน	-	(68)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชำระเกินกว่า 12 เดือน	-	-
	<u>-</u>	<u>(68)</u>
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	<u>857,599,098</u>	<u>756,119,055</u>

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวตามวิธีหนี้สิน โดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 20) ของยอดเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ยอดต้นปี	756,119,055	518,941,775
การเปลี่ยนแปลงของภาษีเงินได้ตามที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน	24,371,178	94,679,990
การเปลี่ยนแปลงของภาษีเงินได้จากกำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากมูลค่าเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	77,108,865	142,497,290
ยอดปลายปี	<u>857,599,098</u>	<u>756,119,055</u>

บริษัท ทีพียูประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

16. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้

	ยอดต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไรหรือ ขาดทุน บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไร เบ็ดเสร็จอื่น บาท	ยอดปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังมีได้รายงาน	52,780,465	305,668	-	53,086,133
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	98,289,127	8,410,542	-	106,699,669
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	26,207,509	-	-	26,207,509
สำรองค่าสินไหมทดแทน	144,838,588	(25,438,686)	-	119,399,902
โครงการผลประโยชน์พนักงาน	60,708,174	20,065,316	-	80,773,490
ผลกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	2,544,881	-	-	2,544,881
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย	156,431,515	-	77,108,865	233,540,380
เงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	181,072,794	23,443,546	-	204,516,340
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13,750,989	(793,023)	-	12,957,966
สำรองค่าใช้จ่ายการจัดการค่าสินไหมทดแทน	19,495,081	(1,622,253)	-	17,872,828
	<u>756,119,123</u>	<u>24,371,110</u>	<u>77,108,865</u>	<u>857,599,098</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค่า	(68)	68	-	-
	<u>(68)</u>	<u>68</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	<u>756,119,055</u>	<u>24,371,178</u>	<u>77,108,865</u>	<u>857,599,098</u>

บริษัท ทีพียูประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

16. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)

	ยอดต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไรหรือ ขาดทุน บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไร เบ็ดเสร็จอื่น บาท	ยอดปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังมีได้รายงาน	85,426,337	(32,645,872)	-	52,780,465
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	14,454,119	83,835,008	-	98,289,127
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	26,207,509	-	-	26,207,509
สำรองค่าสินไหมทดแทน	162,817,917	(17,979,329)	-	144,838,588
โครงการผลประโยชน์พนักงาน	56,057,218	4,650,956	-	60,708,174
ผลกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	-	-	2,544,881	2,544,881
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย	16,479,106	-	139,952,409	156,431,515
เงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	125,191,106	55,881,688	-	181,072,794
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14,367,088	(616,099)	-	13,750,989
สำรองค่าใช้จ่ายการจัดการค่าสินไหมทดแทน	17,941,395	1,553,686	-	19,495,081
	<u>518,941,795</u>	<u>94,680,038</u>	<u>142,497,290</u>	<u>756,119,123</u>
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อค้า	(20)	(48)	-	(68)
	<u>(20)</u>	<u>(48)</u>	<u>-</u>	<u>(68)</u>
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	<u>518,941,775</u>	<u>94,679,990</u>	<u>142,497,290</u>	<u>756,119,055</u>

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

17. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

บริษัทมีหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าทางการเงินดังนี้

	พ.ศ. 256: บาท	พ.ศ. 256: บาท
ครบกำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี	12,367,300	19,909,564
ครบกำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	6,322,784	16,991,286
	18,690,084	36,900,850
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในโอกาสของสัญญาเช่าทางการเงิน	(586,158)	(1,480,348)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	18,103,926	35,420,502

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดังนี้

	พ.ศ. 256: บาท	พ.ศ. 256: บาท
ครบกำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี	11,929,523	18,919,027
ครบกำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	6,174,403	16,501,475
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	18,103,926	35,420,502

18. หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

	พ.ศ. 256: บาท	พ.ศ. 256: บาท
งบแสดงฐานะการเงิน:		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	379,744,181	277,337,410
ผลประโยชน์อื่น	36,847,676	38,927,867
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	121,419,457	32,977,905
ผลประโยชน์อื่น	3,749,672	4,782,418
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับ:		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	12,911,453
ผลประโยชน์อื่น	-	(187,047)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18. หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	พ.ศ. 2562		
	ผลประโยชน์		รวม
	หลังจากออกจากงาน	ผลประโยชน์อื่น	
	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	277,337,410	38,927,867	316,265,277
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	30,291,636	2,933,247	33,224,883
ต้นทุนบริการในอดีต	81,857,543	-	81,857,543
ต้นทุนดอกเบี้ย	9,270,278	816,425	10,086,703
การวัดมูลค่าใหม่ :			
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการ			
- สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการ			
- สมมติฐานด้านการเงิน	-	-	-
<u>หัก</u> ผลประโยชน์จ่าย	(19,012,686)	(5,829,863)	(24,842,549)
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>379,744,181</u>	<u>36,847,676</u>	<u>416,591,857</u>
	พ.ศ. 2561		
	ผลประโยชน์		
	หลังจากออกจากงาน	ผลประโยชน์อื่น	รวม
	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	243,099,692	37,186,396	280,286,088
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	25,420,692	3,661,553	29,082,245
ต้นทุนดอกเบี้ย	7,557,213	1,120,865	8,678,078
การวัดมูลค่าใหม่ :			
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์	5,718,438	504,400	6,222,838
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการ			
- สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	(97,849)	(44,291)	(142,140)
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการ			
- สมมติฐานด้านการเงิน	7,290,864	(647,156)	6,643,708
<u>หัก</u> ผลประโยชน์จ่าย	(11,651,640)	(2,853,900)	(14,505,540)
ยอดคงเหลือปลายปี	<u>277,337,410</u>	<u>38,927,867</u>	<u>316,265,277</u>

บริษัท ทีพีพรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18. หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ ค่าชดเชยสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีจะเปลี่ยนจากจำนวน 300 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็น 400 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ซึ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนี้ถูกรับรู้ทันทีเป็นต้นทุนบริการในอดีตในกำไรหรือขาดทุน

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.9 ต่อปี	ร้อยละ 2.9 ต่อปี
อัตรการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 7.0 ต่อปี	ร้อยละ 7.0 ต่อปี
อัตรการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 4.5 ต่อปี	ร้อยละ 4.5 ต่อปี
อัตรามรณะ	ตารางมรณะสำหรับปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุงด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี	ตารางมรณะสำหรับปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุงด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
อายุเกษียณ	60 ปี	60 ปี
ราคาทอง	20,200 บาท	20,200 บาท
อัตราเงินเฟ้อของทอง	ร้อยละ 2.5 ต่อปี	ร้อยละ 2.5 ต่อปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการคำนวณ

	การเปลี่ยนแปลง ในข้อสมมติ		ผลกระทบต่อภาวะผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้			
			การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562 บาท	พ.ศ. 2561 บาท	พ.ศ. 2562 บาท	พ.ศ. 2561 บาท
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	(37,672,760)	(28,266,144)	44,060,570	33,006,368
อัตรการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	42,917,435	28,578,054	(37,352,697)	(25,031,271)
อัตรการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	(13,567,453)	(9,002,098)	14,760,948	9,750,079
อัตรการมรณะ	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	1,108,035	740,500	(1,239,812)	(824,665)
อัตราราคาทอง	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	7,509,352	7,785,583	(7,509,323)	(7,785,574)

18.หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ การคำนวณหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำกรวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 16.8 ปี (พ.ศ. 2561 : 16.8 ปี)

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์		
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระภายใน 12 เดือน	30,756,935	24,715,346
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระระหว่าง 1 - 2 ปี	23,909,208	30,756,935
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระระหว่าง 2 - 5 ปี	110,511,625	90,972,658
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำระ 5 ปีขึ้นไป	1,271,773,142	1,315,221,317

19.หนี้สินอื่น

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
เจ้าหนี้เงินลงทุน	-	1,231,870,616
ค่าสินไหมคู่กรณีค้างจ่าย	3,312,779	5,994,162
บัญชีพัก	304,482,055	137,349,165
อื่นๆ	768,467,863	627,156,109
รวมหนี้สินอื่น	1,076,262,697	2,002,370,052

บัญชีพักส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยที่กำลังอยู่ระหว่างการระงับและจับคู่กับแหล่งที่มาของเงินที่จ่ายชำระที่ถูกต้อง

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

20. กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย

ยอดเคลื่อนไหวของกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่าของเงินลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 แสดงไว้ดังนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ยอดต้นปี	(625,726,060)	(65,916,423)
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (หมายเหตุ 10)	(385,544,327)	(699,762,046)
การเปลี่ยนแปลงของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 16)	77,108,865	139,952,409
ยอดสิ้นปี	(934,161,522)	(625,726,060)

21. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	จำนวนหุ้น	หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	รวม
	หุ้น	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	300,000,000	300,000,000	904,000,058	1,204,000,058
การออกหุ้น	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	600,000,000	600,000,000	904,000,058	1,504,000,058
การออกหุ้น	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	600,000,000	600,000,000	904,000,058	1,504,000,058

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 600,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2561 : 600,000,000 หุ้น) ราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2561 : 1 บาท) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

บริษัท ทีพีพีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

22. สำรองตามกฎหมายและสำรองทั่วไป

	สำรองตามกฎหมาย		สำรองทั่วไป	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	60,000,000	30,000,000	782,079,741	699,276,252
จัดสรรระหว่างปี	-	30,000,000	76,558,101	82,803,489
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	60,000,000	60,000,000	858,637,842	782,079,741

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรสำรองทั่วไปจำนวน 76.56 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายงานทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง (24 เมษายน พ.ศ. 2561 : 82.80 ล้านบาท)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วเป็นจำนวน 60 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 60 ล้านบาท)

23. เงินปันผล

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 270,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 600,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 240,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินสดปันผลจำนวน 600,000,000 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นหุ้นปันผล 300,000,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 900,000,000 บาท

บริษัท ทีพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

24. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน	863,642,471	686,607,071
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน	364,621,894	333,565,430
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	38,793,407	393,088,682
ค่าตอบแทนกรรมการ	28,842,000	28,454,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	583,351,268	455,491,358
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	<u>1,879,251,040</u>	<u>1,897,206,541</u>

25. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและกรรมการบริษัท

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
เงินเดือนและค่าแรง	970,596,407	895,153,697
เงินประกันสังคม	9,859,632	9,685,162
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	51,569,096	46,238,742
ผลประโยชน์อื่น ๆ	175,597,425	88,941,379
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและกรรมการบริษัท	<u>1,207,622,560</u>	<u>1,040,018,980</u>

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 5 ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 15 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด ซึ่งจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัท จ่ายสมทบเข้ากองทุน เป็นจำนวนเงินประมาณ 51.57 ล้านบาท และ 46.24 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

27. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :		
ภาษีเงินได้ปัจจุบันสำหรับกำไรทางภาษีสำหรับปี	399,817,018	421,669,765
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :		
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว	(24,371,178)	(94,679,989)
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(24,371,178)	(94,679,989)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	375,445,840	326,989,776

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของบริษัทมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคู่กันกับอัตราภาษีมีรายละเอียดดังนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้	2,238,639,112	1,858,151,795
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20	447,727,822	371,630,359
ผลกระทบ :		
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษีและ		
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักภาษีได้	(72,281,982)	(44,640,583)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	375,445,840	326,989,776

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยเป็นร้อยละ 17 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 18)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุ 16

28. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีโดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของงวดก่อนได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	1,863,193,272	1,531,162,019
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก		
ในระหว่างงวด (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	3.11	2.55

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

29. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลและกิจการที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทร่วม การร่วมค้า และบุคคลหรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือบริษัท ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น และกิจการที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั้น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 13.33 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ธนาคารออมสิน	ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 11.20 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 10.00 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 17.76 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (สปป. ลาว)	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10.00 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10.00 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 3.29 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 1.54 และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	นโยบายการกำหนดราคา
	บาท	บาท	
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
เบี้ยประกันภัยรับ	772,195,156	733,814,892	อัตราค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้ารายใหญ่
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	405,442,157	518,006,553	อัตราค่านายหน้าตามประเภทของการรับประกันภัยซึ่งไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
รายได้จากการลงทุนสุทธิ			
ดอกเบียร์รับ	18,101,420	17,124,465	อัตราดอกเบียร์ร้อยละ 1.05 – 1.75 ต่อปี
เงินปันผล	150,026,099	100,138,900	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น			
รายได้ค่าเช่า	8,096,460	8,096,460	ตามราคาที่ตกลงกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้ค่าบริการ	8,800,500	8,800,500	ตามราคาที่ตกลงกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาด

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

บริษัทมีสินทรัพย์ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนและหนี้สินที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
งบแสดงฐานะการเงิน		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ		
<u>หุ้นทุน</u>		
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	564,011,264	564,011,264
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (สปป.ลาว)	6,400,000	6,400,000
บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด	2,000,000	-
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด	3,286,210	3,286,210
บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)	18,500,000	18,500,000
	<u>594,197,474</u>	<u>592,197,474</u>
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่า	(8,326,400)	(8,326,400)
รวม	<u>585,871,074</u>	<u>583,871,074</u>
<u>หุ้นกู้</u>		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	29,751,484	29,507,343
ธนาคารออมสิน	61,402,375	-
รวม	<u>91,153,859</u>	<u>29,507,343</u>
เงินฝากสถาบันการเงิน		
ธนาคารออมสิน	1,026,566,764	1,014,386,674
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	472,368,872	435,541,389
รวม	<u>1,498,935,636</u>	<u>1,449,928,063</u>
รายได้จากการลงทุนค้างรับ		
ธนาคารออมสิน	8,567,123	7,349,936
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	359,544	359,544
รวม	<u>8,926,667</u>	<u>7,709,480</u>

บริษัท ทีพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

บริษัทมีสินทรัพย์ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนและหนี้สินที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ (ต่อ)

	พ.ศ. 256: บาท	พ.ศ. 256: บาท
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)		
เบี่ยประกันภัยค้างรับ		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5,352,281	5,677,728
ธนาคารออมสิน	9,304,859	13,853,210
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	32,591,060	20,473,084
บริษัท ทีพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	-	163,828
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด	407,136	327,970
บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)	6,247,458	654,961
รวม	53,902,794	41,150,781
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ		
บริษัท ทีพยประกันภัย จำกัด (สปป. ลาว)	108,563,171	73,703,668
รวม	108,563,171	73,703,668
ค่านายหน้าประกันภัยค้างจ่าย		
ธนาคารออมสิน	51,047,209	68,778,297
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	34,713,355	34,185,880
รวม	85,760,564	102,964,177
หนี้สินอื่น		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	5,663,739	7,342,530
ธนาคารออมสิน	16,979	23,890
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,464	4,464
บริษัท ทีพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,696,210	3,696,210
รวม	9,381,392	11,067,094

บริษัท ทีพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดังนี้

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	107,106,580	93,464,171
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	12,409,232	2,314,740
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	60,147	19,192
รวม	119,575,959	95,798,103

30. หลักทรัพย์ประกันวงไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 14 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 14 ล้านบาท) วางไว้เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันไว้กับนายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (หมายเหตุ 6)

31. หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวงไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พันธบัตรและหุ้นกู้จำนวน 610.46 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 590.45 ล้านบาท) ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการวางเป็นสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (หมายเหตุ 10)

32. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมียอดสะสมของเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยตามประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 จำนวน 496.86 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 442.73 ล้านบาท)

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดี่ยวเท่านั้น คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัยและดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดี่ยวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในข้อมูลทางการเงินสำหรับปีจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทได้รายงานส่วนงานดำเนินงานโดยแยกเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ผลการดำเนินงานตามส่วนงานถูกประเมินจากรายได้จากการรับประกันภัยหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 แสดงดังนี้

พ.ศ. 2562

รายได้จากการรับประกันภัย

	ประกันภัยทาง		ประกันอุบัติเหตุ		ประกันภัยเบ็ดเตล็ด	รวม
	ประกันอัคคีภัย	ทะเลและขนส่ง	ประกันภัยรถ	ส่วนบุคคล		
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
เบี้ยประกันภัยรับ	1,792,512,085	422,614,635	4,138,894,842	7,734,796,579	7,757,431,345	21,846,249,486
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(611,631,196)	(378,506,880)	(2,098,396,147)	(5,351,239,410)	(6,875,583,376)	(15,315,357,009)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	1,180,880,889	44,107,755	2,040,498,695	2,383,557,169	881,847,969	6,530,892,477
หัก เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน	(19,599,819)	14,614,185	(410,294,213)	(414,919,127)	(81,040,167)	(911,239,141)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	1,161,281,070	58,721,940	1,630,204,482	1,968,638,042	800,807,802	5,619,653,336
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	269,777,277	70,993,254	656,650,414	1,902,552,103	927,519,457	3,827,492,505
รวมรายได้จากการรับประกันภัย	1,431,058,347	129,715,194	2,286,854,896	3,871,190,145	1,728,327,259	9,447,145,841

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ประกันอัคคีภัย	ประกันภัยทาง	ประกันภัยรถ	ประกันอุบัติเหตุ	ประกันภัย	รวม	
	ทะเลและขนส่ง		ส่วนบุคคล			เบ็ดเตล็ด
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน	55,172,254	184,767,484	2,190,442,617	4,785,246,525	1,472,563,792	8,688,192,672
หัก ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน รับคืนจากการประกันภัยต่อ	112,727,954	(166,535,559)	(1,167,119,122)	(3,486,366,194)	(1,076,698,438)	(5,783,991,359)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	351,609,540	32,721,138	496,695,217	884,867,066	459,984,116	2,225,877,077
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	254,456,428	20,244,598	483,709,625	335,690,466	204,018,229	1,298,119,346
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	773,966,176	71,197,661	2,003,728,337	2,519,437,863	1,059,867,699	6,428,197,736
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						1,879,251,040
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						8,307,448,776
กำไรจากการรับประกันภัย						1,139,697,065
รายได้จากการลงทุนสุทธิ						724,860,447
กำไรจากเงินลงทุน						281,978,069
รายได้อื่น						92,103,531
กำไรก่อนภาษีเงินได้						2,238,639,112
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้						(375,445,840)
กำไรสำหรับปี						1,863,193,272

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

พ.ศ. 2561

ประกันอัคคีภัย	ประกันภัยทาง		ประกันอุบัติเหตุ		ประกันภัย เบ็ดเตล็ด	รวม
	ทะเลและขนส่ง	ประกันภัยรถ	ส่วนบุคคล			
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
<u>รายได้จากการรับประกันภัย</u>						
เบี้ยประกันภัยรับ	1,977,350,253	300,273,304	2,914,337,415	8,088,304,550	7,241,563,360	20,521,828,882
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(851,017,716)	(236,468,970)	(1,549,067,298)	(6,855,474,902)	(6,483,961,046)	(15,975,989,932)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	1,126,332,537	63,804,334	1,365,270,117	1,232,829,648	757,602,314	4,545,838,950
หัก เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน	(3,590,399)	(5,808,344)	23,822,232	(24,091,741)	(2,683,045)	(12,351,297)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	1,122,742,138	57,995,990	1,389,092,349	1,208,737,907	754,919,269	4,533,487,653
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	364,447,033	57,829,425	453,590,241	2,098,659,187	904,616,788	3,879,142,674
รวมรายได้จากการรับประกันภัย	1,487,189,171	115,825,415	1,842,682,590	3,307,397,094	1,659,536,057	8,412,630,327

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

พ.ศ. 2561 (ต่อ)

ประกันอัคคีภัย	ประกันภัยทาง		ประกันอุบัติเหตุ		ประกันภัยเบ็ดเตล็ด	รวม
	ทะเลและขนส่ง	ประกันภัยรถ	ส่วนบุคคล			
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน	72,399,082	154,440,170	1,772,673,993	4,433,673,809	2,548,695,480	8,981,882,534
หัก ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน รับคืนจากการรับประกันภัยต่อ	(11,623,850)	(143,737,318)	(880,984,254)	(3,493,429,762)	(2,351,330,309)	(6,881,105,493)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	348,250,162	28,737,111	335,765,313	1,174,867,189	438,968,450	2,326,588,225
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	366,576,285	18,889,175	304,898,103	313,625,277	198,131,429	1,202,120,269
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	775,601,679	58,329,138	1,532,353,155	2,428,736,513	834,465,050	5,629,485,535
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						1,897,206,541
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						7,526,692,076
กำไรจากการรับประกันภัย						885,938,251
รายได้จากการลงทุนสุทธิ						667,108,743
กำไรจากเงินลงทุน						203,193,544
รายได้อื่น						101,911,257
กำไรก่อนภาษีเงินได้						1,858,151,795
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้						(326,989,776)
กำไรสำหรับปี						1,531,162,019

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทมีดังต่อไปนี้

	ประกันภัยทาง ประกันอัคคีภัย	ประกันภัยทาง ทะเลและขนส่ง	ประกันภัยรถ	ประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล	ประกันภัย เบ็ดเตล็ด	สินทรัพย์ ที่ปันส่วนไม่ได้	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	1,414,404,783	553,689,942	2,216,117,052	8,495,190,421	9,577,342,676	18,643,568,948	40,900,313,822
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	1,828,400,485	354,454,760	1,759,110,416	9,774,371,604	11,021,673,611	20,222,855,268	44,960,866,144
หนี้สิน							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	4,332,092,446	610,772,259	4,253,082,986	11,236,337,937	10,469,191,204	1,641,280,527	32,542,757,359
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	4,659,175,878	430,567,463	3,260,481,142	14,220,278,799	12,214,214,922	2,503,349,432	37,288,067,636

34. ทรัพย์สินที่มีข้อจำกัดและภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พันธบัตรจำนวน 152.75 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 206.49 ล้านบาท) และบัตรออมทรัพย์จำนวนเงิน 10 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : ไม่มี) ใช้เป็นหลักทรัพย์ในกรณีผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา และในการวางค้ำประกันสำหรับการรับประกันภัย และเงินฝากธนาคารจำนวน 40.55 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 40.75 ล้านบาท) ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการวางค้ำประกันในกรณีผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา และค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร (หมายเหตุ 6 และ 10)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำบวก ร้อยละ 2 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : 10 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำบวก ร้อยละ 2 ต่อปี)

35. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหลังและภาระผูกพัน

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและก่อสร้างอาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท มีการทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน อุปกรณ์ ก่อสร้างอาคาร และบริการอื่น ๆ อายุสัญญา มีระยะเวลาประมาณ 1 - 3 ปี โดยบริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการภายใน 1 ปี จำนวน 114.94 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 126.79 ล้านบาท) และส่วนที่เกินกว่า 1 ปี จำนวน 113.78 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 70.37 ล้านบาท)

คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทอยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผู้รับประกันภัยตามการดำเนินงานปกติของธุรกิจโดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องเป็นจำนวนเงินโดยรวมประมาณ 612.21 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 1,831.49 ล้านบาท) และคดีอื่น ๆ อีกจำนวน - ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 0.31 ล้านบาท) บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความที่ถูกฟ้องร้องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุ้มครองตามกรมธรรม์ จำนวน 540.91 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 1,262.24 ล้านบาท) ซึ่งการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จและส่วนใหญ่บริษัทคาดว่าจะชนะคดีอย่างไรก็ตามบริษัทได้บันทึกสำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจำนวน 399.40 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 788.64 ล้านบาท)

การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 19.04 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 20.89 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันสำหรับการรับประกันภัยตามปกติธุรกิจของบริษัท

36. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

36.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินจนทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประกันภัยค้ำรับและลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเบี้ยประกันภัยค้ำรับที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

36. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

36.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด คือ ความเสี่ยงที่บริษัทอาจได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท

36.2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยแสดงดังตาราง และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

	พ.ศ. 2562						อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง		รวมบาท	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีดอกเบี้ย		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด							
เงินฝากสถาบันการเงิน	-	-	-	1,220,952,751	95,579,742	1,316,532,493	0.13 - 1.80
หุ้นกู้ ที่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน	180,458,055	-	-	-	-	180,458,055	2.08 - 4.10
ตัวเงินคลังที่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน	229,992,743	-	-	-	-	229,992,743	1.43 - 1.43
ตัวแลกเงิน ที่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน	99,943,313	-	-	-	-	99,943,313	1.48 - 1.48
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ							
เงินฝากประจำประเภทเกิน 3 เดือน	1,963,500,000	-	-	-	-	1,963,500,000	1.00 - 1.75
พันธบัตร	292,491,501	447,544,735	12,878,919	-	-	752,915,155	1.62 - 3.67
หุ้นกู้	1,353,067,895	2,621,899,669	352,935,821	-	-	4,327,903,385	1.77 - 7.50
ตัวเงินคลัง	299,682,255	-	-	-	-	299,682,255	1.43 - 1.43
รวม	4,419,135,762	3,069,444,404	365,814,740	1,220,952,751	95,579,742	9,170,927,399	

36. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

36.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด (ต่อ)

36.2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยแสดงดังตาราง และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ (ต่อ)

	พ.ศ. 2561						อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม บาท	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด							
เงินฝากสถาบันการเงิน	-	-	-	1,683,197,506	176,503,641	1,859,701,147	0.13 - 2.25
ตัวเงินค้ำที่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน	499,971,337	-	-	-	-	499,971,337	1.19 - 1.55
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ							
เงินฝากประจำประเภทเกิน 3 เดือน	2,263,370,321	-	-	-	-	2,263,370,321	0.75 - 1.70
พันธบัตร	314,750,795	695,726,391	12,860,128	-	-	1,023,337,314	1.50 - 5.63
หุ้นกู้	492,996,719	4,281,126,458	29,507,343	-	-	4,803,630,520	1.60 - 7.50
ตัวเงินค้ำ	778,011,600	-	-	-	-	778,011,600	1.43 - 1.62
ตัวแลกเงิน	-	-	-	-	-	-	-
รวม	4,349,100,772	4,976,852,849	42,367,471	1,683,197,506	176,503,641	11,228,022,239	

36.2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันภัย และการทำประกันภัยต่อเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทไม่มีผลกระทบจากความเสียดังกล่าวอย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากวิธีปฏิบัติของสัญญาประกันภัยรายใหญ่จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหว่างสัญญารับประกันภัยกับสัญญาเอาประกันภัยต่อ

36. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

36.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด (ต่อ)

36.2.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนที่ทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัทมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด ฝ่ายลงทุนจะบริหารเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามแผนการลงทุน ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารการลงทุนและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

36.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงในการระดมทุนหรือความเสี่ยงที่บริษัทจะเผชิญกับความยุ่งยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในตราสารทางการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถขายสินทรัพย์ทางการเงินได้ทันเวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

ผู้บริหารมีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยพิจารณาสัดส่วนสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับจ่ายในแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของบริษัท

สินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเบี้ยประกันภัยค้ำรับ ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ในขณะที่เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ และค่านายหน้าประกันภัยค้ำจ่ายมีระยะเวลาครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่อันจะครบกำหนดภายใน 1 ปีมากกว่าหนี้สินทางการเงินที่จะต้องจ่าย

37. มูลค่ายุติธรรม

37.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า

วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

ตารางข้างล่างเป็นการวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินที่วัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีการประเมินมูลค่า โดยให้คำนิยามของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกันดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาที่เสนอ (ไม่ปรับปรุง) ในตลาดซื้อขายคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเหมือนกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าทางตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือทางอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนอกเหนือจากราคาที่เสนอซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ (นั่นคือ เป็นข้อมูลที่สังเกตไม่ได้)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

37. มูลค่าสุทธิธรรม (ต่อ)

37.1 การประมาณการมูลค่าสุทธิธรรม (ต่อ)

สินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของบริษัทที่วัดมูลค่าสุทธิธรรมมีดังต่อไปนี้

	พ.ศ. 2562			รวม บาท
	ข้อมูลระดับ 1 บาท	ข้อมูลระดับ 2 บาท	ข้อมูลระดับ 3 บาท	
สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้				
มูลค่าสุทธิธรรมผ่าน				
งบกำไรขาดทุน				
<u>เงินลงทุนเพื่อค้า</u>				
ตราสารทุน	-	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้				
มูลค่าสุทธิธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น				
<u>เงินลงทุนเพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	887,440,765	-	887,440,765
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	3,679,618,935	-	3,679,618,935
ตราสารทุน	2,410,126,016	-	-	2,410,126,016
หน่วยลงทุน	2,108,813,409	1,266,616,809	-	3,375,430,218
รวม	4,518,939,425	5,833,676,509	-	10,352,615,934

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

37. มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

37.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

สินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของบริษัทที่วัดมูลค่ายุติธรรมมีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

	พ.ศ. 2561			
	ข้อมูลระดับ 1	ข้อมูลระดับ 2	ข้อมูลระดับ 3	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้				
มูลค่ายุติธรรมผ่าน				
งบกำไรขาดทุน				
<u>เงินลงทุนเพื่อค้า</u>				
ตราสารทุน	341	-	-	341
สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น				
<u>เงินลงทุนเพื่อขาย</u>				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	1,732,502,378	-	1,732,502,378
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	4,040,017,153	-	4,040,017,153
ตราสารทุน	2,330,670,152	-	-	2,330,670,152
หน่วยลงทุน	3,270,896,072	9,473,661	-	3,280,369,733
รวม	5,601,566,565	5,781,993,192	-	11,383,559,757

บริษัทได้มีการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเบี้ยประกันภัยค้ำรับ มีราคาตามบัญชีไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
 อย่างเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากมูลค่าจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด หรือมีกำหนดชำระคืนภายใน
 ระยะเวลาอันใกล้

บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

37. มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

37.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของบริษัทที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีดังต่อไปนี้

	พ.ศ. 2562			รวม บาท
	ข้อมูลระดับ 1 บาท	ข้อมูลระดับ 2 บาท	ข้อมูลระดับ 3 บาท	
สินทรัพย์				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและ				
รัฐวิสาหกิจ	-	824,380,428	-	824,380,428
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร	-	1,963,500,000	-	1,963,500,000
อื่น ๆ	-	15,000,000	-	15,000,000
เงินลงทุนทั่วไป				
ตราสารทุน	-	-	600,956,364	600,956,364
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	480,106,005	-	480,106,005
รวมสินทรัพย์	-	3,282,986,433	600,956,364	3,883,942,797

37. มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

37.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของบริษัทที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

	พ.ศ. 2561			
	ข้อมูลระดับ 1	ข้อมูลระดับ 2	ข้อมูลระดับ 3	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาล				
และรัฐวิสาหกิจ	-	836,476,479	-	836,476,479
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร	-	2,263,370,321	-	2,263,370,321
อื่น ๆ	-	15,000,000	-	15,000,000
เงินลงทุนทั่วไป				
ตราสารทุน	-	-	657,680,921	657,680,921
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	497,214,561	-	497,214,561
รวมสินทรัพย์	-	3,612,061,361	657,680,921	4,269,742,282

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญซึ่งส่งผลต่อมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัท และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน

37. มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

37.2 เทคนิคการประเมินมูลค่า

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้

(ก) เครื่องมือทางการเงินใน ระดับ 1

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่ในงบการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื้อขายมีพร้อมและสม่ำเสมอ จากการแลกเปลี่ยน จากตัวแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการด้านราคา หรือหน่วยงานกำกับดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการในตลาดที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม่ำเสมอ ในราคาซึ่งคู่สัญญาซึ่งเป็นอิสระจากกันพึงกำหนดในการซื้อขาย(Arm's length basis) ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยบริษัทได้แก่ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน เครื่องมือทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับ 1

(ข) เครื่องมือทางการเงินใน ระดับ 2

เงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อล่าสุด หรือเส้นอัตราผลตอบแทนที่คำนวณและประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทำการสุดท้ายของวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หน่วยลงทุนซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้การคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเงินลงทุนที่หน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนโดยมีสัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่ทั้งในตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตราสารหนี้ที่มีมูลค่ายุติธรรมประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ของที่ดินอ้างอิงจากวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด โดยนำราคาขายของที่ดินที่เปรียบเทียบกันได้บริเวณใกล้เคียงกันมาปรับปรุงด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น ขนาดของอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในวิธีการประเมินมูลค่านี้คือราคาต่อตารางวา การวัดมูลค่ายุติธรรมของอาคารและสิ่งปลูกสร้างใช้วิธีต้นทุนทดแทนสุทธิ ซึ่งราคาประเมินต่อหน่วยนำมาจากประมาณการราคาค่าก่อสร้าง พ.ศ. 2560 ของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการอ้างอิง และค่าเสื่อมราคาอ้างอิงตามมาตรฐานของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเป็นมาตรฐาน

37. มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

37.2 เทคนิคการประเมินมูลค่า (ต่อ)

(ค) เครื่องมือทางการเงินใน ระดับ 3

ฝ่ายลงทุนของบริษัทได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับการรายงานในงบการเงิน รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 ขณะทำงานนี้ได้รายงานโดยตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารการลงทุน โดยที่คณะทำงานเกี่ยวกับกระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมได้จัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับวันที่รายงานรายไตรมาสของบริษัท

ข้อมูลหลักที่บริษัทใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายตราสารทุน หรือเงินปันผล หรือผลตอบแทนอื่นที่คาดว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับ และใช้อัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ยที่เผยแพร่โดยสมาคมตราสารหนี้ไทย โดยบวกค่าชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) ที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมคือ ร้อยละ 16.30 ถึง 85.00 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 11.70 ถึง 30.00 ต่อปี) ขึ้นอยู่กับระดับค่าชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) เฉพาะตัวของแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากอัตราคิดลดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลกระทบต่อให้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลง จำนวน 11.87 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 24.02 ล้านบาท) ขณะที่หากอัตราคิดลดลดลงร้อยละ 1 จะมีผลกระทบต่อให้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 12.71 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 26.88 ล้านบาท)

38. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของรอบบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 690,000,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะถูกพิจารณาในวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป